

CÔNG TY
ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG
ĐIỆN LỰC MỸ TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v giải trình kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 10 của HĐND
huyện khoá XII

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND-UBND huyện Mỹ Tú;
- Ủy ban MTTQVN huyện Mỹ Tú.

Thực hiện theo văn bản số 1548/UBND-TH ngày 13 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Mỹ Tú về việc giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện khoá XII.

Qua rà soát, Điện lực Mỹ Tú báo cáo giải trình như sau:

Đính kèm phụ lục

Điện lực Mỹ Tú kính chuyển đến Quý cơ quan đề tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Phòng KD-PCST (để báo cáo);
- Ban GĐ-ĐLMT;
- Lưu: VT, KHKT.H.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nam

PHỤ LỤC GIẢI TRÌNH KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Stt	Nội dung kiến nghị	Đơn vị	Nội dung giải trình	Ghi chú
1	<p>Kiến nghị Điện lực có khảo sát toàn khu vực thị trấn về các bình điện, những nơi đặt gần nhà dân cần xem xét di dời cho xa nhà dân vì hiện nay thay đổi thời tiết các bình dễ bị cháy nổ rất nguy hiểm ảnh hưởng đến gia đình hộ dân.</p>	<p>TT Huỳnh Hữu Nghĩa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với các trạm biến áp đang vận hành trên địa bàn huyện Mỹ Tú nói chung và Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa nói riêng định kỳ hàng tháng Điện lực Mỹ Tú đều tổ chức kiểm tra để phát hiện kịp thời các khuyết tật và tổ chức khắc phục đảm bảo vận hành an toàn liên tục cấp điện cho người dân. - Về vị trí lắp đặt của các trạm biến áp thì căn cứ vào mặt bằng cấp điện, đặc thù khu vực phụ tải cũng như vận hành của các tuyến đường dây trung thế để bố trí cho phù hợp đảm bảo vận hành tối ưu (tránh sụt áp cuối đường dây ảnh hưởng đến chất lượng điện cấp cho các hộ dân cuối lưới). Qua kiểm tra thì các trạm biến áp trên địa bàn quản lý đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện. - Qua ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Điện lực Mỹ Tú sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các khuyết tật lưới điện mất an toàn cũng như phối hợp với các dự án cải tạo lưới điện trên địa bàn huyện để thực hiện di dời đối với các trạm biến áp có thể thực hiện. 	
2	<p>Kiến nghị Điện lực và các nhà mạng như Vinaphone, Viettel, ... cần có kế hoạch phối hợp với nhau làm gọn lại các tuyến đường điện, vì hiện nay có một số tuyến dây quá chằng chịt, dây cắt không còn sử dụng rơi rớt rất nguy hiểm, đồng thời mất vẻ mỹ quan.</p>	<p>TT Huỳnh Hữu Nghĩa</p>	<p>Điện lực Mỹ Tú xin ghi nhận kiến nghị và xin báo cáo cụ thể một số nội dung: Hiện nay đối với các cáp viễn thông của các nhà mạng treo trên trụ Điện lực thì giữa ngành điện và các nhà mạng có quy chế phối hợp trong việc quản lý vận hành, định kỳ có kiểm tra việc treo cáp trên trụ Điện lực và qua đó đã thực hiện bó gọn cáp, xử lý các dây cáp không còn sử dụng (Đã xử lý bó gọn cáp tại các khu vực trung tâm chợ, các tuyến dọc tỉnh lộ 938, 939, ...). Qua kiến nghị của cử tri Điện lực Mỹ Tú sẽ tiếp tục có sự kiểm tra cũng như yêu cầu các nhà mạng thực hiện bó gọn cáp thông tin treo trên trụ Điện lực, cũng như cắt thu hồi các dây sub không còn sử dụng hiện đang treo trên trụ Điện lực.</p>	

Stt	Nội dung kiến nghị	Đơn vị	Nội dung giải trình	Ghi chú
3	Đề nghị kéo điện tuyến kênh Rạch Chợ ập Phước An B, Kênh số 3, kênh Tràm Một ập Phước An	Xã Mỹ Phước	Các tuyến Kênh Rạch Chợ, Kênh số 3, Kênh Tràm Một, Điện lực Mỹ Tú đã phối hợp cùng UBND xã Mỹ Phước tiến hành khảo sát thực tế hiện trường, qua đó đã đăng ký nguồn vốn để thực hiện cấp điện cho nhân dân trong khu vực và đã được Công ty Điện lực Sóc Trăng bố trí nguồn vốn Đầu tư xây dựng 2024 để thực hiện. Hiện nay đã hoàn tất công tác lập Thiết kế thi công và dự kiến triển khai thi công hoàn tất trong năm 2024 để cấp điện cho bà con cử tri.	
4	Kiến nghị hạ thế điện tuyến còn lại Khu A (ấp Phương Hòa 3); Hạ thế tuyến lộ dal kênh Lầm phía Tây dài 800m có 28 hộ (ấp Phương Thạnh 2); Kéo mới tuyến đường kênh 10 Queo (ấp Phương Hòa 2) dài 2000m, vì tuyến này đang câu đuôi từ kênh Hậu Bồi kéo vào.	Xã Hưng Phú	Các tuyến Khu A (ấp Phương Hòa 3); Tuyến lộ dal kênh Lầm phía Tây (ấp Phương Thạnh 2, <i>đoạn từ đầu QLPH vào hiện hữu chỉ có lưới trung thế, chưa có lưới hạ thế</i>); Tuyến Kênh 10 Queo (ấp Phương Hòa 2), Điện lực Mỹ Tú đã phối hợp cùng UBND xã Mỹ Phước tiến hành khảo sát thực tế hiện trường, qua đó đã đăng ký nguồn vốn để thực hiện cấp điện cho nhân dân trong khu vực và đã được Công ty Điện lực Sóc Trăng bố trí nguồn vốn Đầu tư xây dựng 2024 để thực hiện. Hiện nay đã hoàn tất công tác lập Thiết kế thi công và dự kiến triển khai thi công hoàn tất trong năm 2024 để cấp điện cho bà con cử tri.	
5	Về thu tiền điện đề nghị ngành Điện lực nên có văn bản cụ thể giữa ngành điện với nhân viên (độc thu) và thông báo cho nhân dân biết vì hiện nay cử tri bức xúc vì chưa có văn bản nào mà nhân viên (độc thu) thỏa thuận thu thêm tiền của dân ngoài hóa đơn (Phần trả thêm tiền công cho nhân viên độc thu từ 3.000-5000 đồng).	Xã Hưng Phú	<ul style="list-style-type: none"> - Ngành điện, Điện lực Mỹ Tú không có chủ trương cho thu thêm bất cứ khoản tiền nào trong quá trình độc thu/nhắc thanh toán tiền điện. - Hiện nay việc độc thu và thu tiền tại nhà là do tổ chức trung gian thực hiện, trách nhiệm thanh toán tiền điện là của khách hàng, việc cho thêm 3.000 – 5.000 đồng là tự nguyện để được đến tận nhà hỗ trợ thanh toán tiền điện (không dùng tiền mặt). - Điện lực đã triển khai nhắc nhở chung cho tất cả dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện và yêu cầu cam kết thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết với Điện lực, không để quyền lợi cá nhân ảnh hưởng đến uy tín ngành điện, Điện lực. 	